

Trong ký ức của bà Đoàn Thị Chinh, nguyên Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, niềm tự hào về những tháng ngày hào hùng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước mãi mãi không thể quên. Bà tự hào kể: Tại sao lại có phong trào “Ba đảm đang”? Năm 1965 là thời điểm chiến tranh diễn ra ác liệt, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động phong trào “Ba đảm nhiệm”. Sau mấy tháng tiếp thu ý kiến của các cấp, các ngành và phụ nữ, Trung ương Hội đã đổi “Ba đảm nhiệm” thành “Ba đảm đang” với các nội dung: đảm đang sản xuất, công tác, thay thế nam giới đi chiến đấu; đảm đang gia đình, khuyến khích con đi chiến đấu; đảm đang phục vụ chiến đấu khi cần thiết. Có thể khẳng định, phong trào này ra đời cũng cố thêm quyết tâm xây dựng hậu phương vững chắc, tiếp thêm sức mạnh động viên chống con vung bước trên mặt trận tiêu diệt quân thù. Chỉ sau một thời gian ngắn phát động, toàn tỉnh đã có 270.000 phụ nữ ở khắp các thôn, xóm, đường phố, trường học, nhà máy, công trường, nông trường, cơ quan, xí nghiệp hưởng ứng. Tổng kết phong trào, đã có 85.000 chị đạt danh hiệu “Ba đảm đang”.

Phong trào “Ba đảm đang” trong ký ức nhân chứng lịch sử

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, với phong trào “Ba đảm đang”, phụ nữ Thái Bình đã tỏ rõ khí phách anh hùng, trung hậu, đảm đang, lập nên những chiến công xuất sắc trên các lĩnh vực sản xuất, chiến đấu và phục vụ chiến đấu, công tác xã hội và chăm lo cho gia đình. 55 năm trôi qua kể từ ngày phong trào được phát động, thời gian đã phủ trắng mái đầu xanh nhưng mỗi khi có dịp, câu chuyện của những người phụ nữ tiêu biểu trong phong trào “Ba đảm đang” vẫn luôn sôi nổi.



Bà Nguyễn Thị Thân - 1 trong 7 cô gái làng Nê (Kiến Xương) được Bác Hồ gửi thư khen.

Một chiều giữa tháng 4, không hẹn trước, chúng tôi về khu Minh Đức, thị trấn Kiến Xương (Kiến Xương) gặp bà Nguyễn Thị Thân, là du kích của Tiểu đội du kích làng Nê. Bà đang cùng người con dâu cả chăm sóc đường hoa trước cửa ngôi nhà mình. Khi phóng viên hỏi về những ngày tham gia phong trào “Ba đảm đang”, bà nhanh nhẹn lấy bức ảnh chụp tại buổi gặp

mặt các đại biểu có nhiều đóng góp trong phong trào “Ba đảm đang” nhân kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015). Bà bảo: Năm 2015 còn đông thế này chứ giờ nhiều chị “đi” rồi, các chị còn lại sức khỏe cũng yếu đi. Tôi mong có dịp gặp các chị mà khó lắm. Rồi bà kể: Năm 1959, khi 19 tuổi, tôi tham gia du

kích làng Nê. Tiểu đội có 7 chị em. Có chị có chồng đi chiến đấu, có chị chưa có gia đình nhưng tất cả đều làm việc quên thời gian, quên sự mệt mỏi chỉ với mục tiêu làm sao sản xuất được nhiều thóc lúa chi viện cho chiến trường miền Nam. Ban ngày ra làm hợp tác, tối sáng trăng thì lấy bún dưới ruộng đem phơi khô rồi đổ vào chỗ trũng. Vừa để ruộng được

xanh tốt vừa diệt được cỏ, chị em nuôi bèo hoa dâu và lấy bùn làm phân bón ruộng. Chị em còn đi bộ hơn 10km xuống Hồng Tiến để cắt cỏ, bó vào, chia nhau kéo theo mép bờ sông hoặc gánh về để làm phân. Lúc bấy giờ có phong trào “nước chấm bờ, phân 8 gánh” nhưng với các cô gái làng Nê không chỉ 8 gánh mà 12, thậm chí 15 gánh. Công thức nuôi bèo, đánh

bùn, cắt cỏ để tạo ra phân xanh của các chị đã giúp đồng ruộng màu mỡ, cây lúa xanh tươi, năng suất cứ tăng theo từng vụ rồi cán đích 5 tấn/ha. 7 cô gái làng Nê được phong tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua sản xuất giỏi, rồi kiện tướng bèo hoa dâu. Vừa tham gia sản xuất, các chị tham gia trực chiến cùng bộ đội địa phương tại Huyện đội Kiến Xương, tham gia

vót chông làm bàn chông tiếp viện cho miền Nam đánh Mỹ. Bà là giao liên, tối mang công văn xuống các xã. Lúc đó làm gì có đường như bây giờ mà đi, phải đi theo bờ ruộng, lội ruộng bì bõm; tay cầm đèn chai, tay cầm gậy dò lối. Bà Thân nhớ lại, hồi ấy ai cũng mảnh mai, thể mà làm việc hàng say, không ai mệt mỏi, ốm đau gì cả, việc nào cũng hoàn thành xuất sắc. Phần thưởng quý giá nhất mà Tiểu đội du kích nhận được là thư khen của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bác bảo, 7 cô con gái làng Nê vẫn vô song toàn bởi sản xuất giỏi, chiến đấu giỏi, xây dựng gia đình giỏi, hạnh phúc.

Tha thiết với hạnh phúc gia đình nhưng để giành được độc lập, tự do và thống nhất đất nước, hàng triệu phụ nữ Việt Nam đã gác tình riêng vì nhiệm vụ chung. Các bà, các chị hiểu sự gian nan, khổ liệt nơi trận mạc nhưng vẫn động viên, khuyến khích chồng, con, người thân lên đường ra trận. Nhiều người tiễn chồng, con rồi lại tiễn cháu tiếp bước cha ông lên đường đánh giặc. Bà Vũ Thị Phúc, thôn Kỳ Con, xã Đông Xuân (Đông Hưng) cũng như hàng nghìn phụ nữ Thái Bình khác, với vai trò người vợ, người mẹ đảm đang chăm lo việc gia đình, đã hết lòng chăm sóc, nuôi dưỡng, dạy dỗ các con trưởng thành, tận tình chăm sóc cha mẹ già, giữ trọn đạo thủy chung, tham gia công tác địa phương đã trở thành nguồn động viên, cổ vũ to lớn, tiếp thêm sức mạnh cho người chiến sĩ vững tay súng nơi chiến trường. Chạm rai kể về những ngày tham gia phong trào “Ba đảm đang”, bà Phúc cho biết: Bà vừa

là Hội phó tuyên huấn Hội phụ nữ xã kiêm Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo, Trung đội phó dân quân con mọn xã Đông Xuân. Chị em ở xã đã thực hiện khẩu hiệu “Tay cày, tay súng, trực chiến đêm ngày”. Chị em cũng tham gia hũ gạo tiết kiệm, mỗi lần nấu cơm bớt lại một ít gạo. Số gạo tiết kiệm này được sử dụng vào việc tương trợ các chị em có hoàn cảnh khó khăn sau khi được Hội Phụ nữ xã bình xét. Ở Đông Xuân lúc bấy giờ mỗi thôn có 1 trung đội nữ dân quân con mọn và xã có Trung đội dân quân con mọn riêng. Các chị đều có chồng đi bộ đội. Chị em trong xã ai nấy làm việc quên cả giờ giấc, đói no, chỉ có tư tưởng thi đua làm tốt công việc, trách nhiệm của mình ở hậu phương, sắp xếp lo toan chu toàn công việc gia đình để chồng, con yên tâm ngoài mặt trận. Bản thân bà và chồng là giáo viên, 3 con còn nhỏ nhưng đã động viên chồng yên tâm đi bộ đội, bà ở nhà làm tròn trách nhiệm người vợ, người mẹ, người con dâu và thay chồng làm cha của các con. Ông đã hy sinh năm 1967 tại mặt trận phía Nam.

Khi nhắc đến người bạn đời của mình là bà Phạm Thị Chất, ông Cao Minh Hoạt, thương binh, thôn Phạm, xã Phú Châu (Đông Hưng) tràn đầy yêu thương, tự hào, cảm kích. Ông kể: Năm 1965 tôi đi bộ đội, nhà tôi ở nhà nuôi 2 con nhỏ và chăm sóc mẹ chồng. Nhưng để chồng yên tâm, bà đã hàng ngày lao động, sản xuất, chiến đấu để trở thành phụ nữ “Ba đảm đang”. Vất vả với việc nhà, việc làng xã nhưng bà nhà tôi đảm đương, quản lý điều hành

đó. Tiếp lời chồng, bà Chất cho biết: Tôi được bố mẹ chồng tạo điều kiện tham gia việc làng, việc xã. Các con còn nhỏ nhưng ngoan ngoãn, những lá thư viết động viên của ông ấy là nguồn động lực để tôi tham gia công tác. Việc nhà tôi tranh thủ làm ban đêm con ban ngày cùng xã viên thực hiện “đường cày đảm đang”, “cây chẳng dây thẳng hàng”, lấy bèo hoa dâu về ủ làm phân bón cho lúa, ngâm ủ giống đúng kỹ thuật cung cấp giống chất lượng cho bà con, chăn nuôi lợn cá cho hợp tác xã luôn vượt chỉ tiêu, tham gia tổ tiết kiệm để tương trợ cho bà con mua lợn để nuôi; tham gia đào giao thông hào dọc làng. Nhiều đêm, khi việc nhà đã xong, tôi cho con ngủ rồi lặng lẽ xách đèn đi họp bàn việc làng xã. Bà bảo: Hồi ấy, chị em ai cũng thi đua giành danh hiệu “Ba đảm đang”, khi thì sôi nổi lắm. Bản thân tôi đã 3 lần được dự hội nghị tổng kết phong trào chào mừng Giải phóng miền Bắc, được Chủ tịch nước tặng bằng khen.

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua nhưng mỗi khi nhắc đến phong trào “Ba đảm đang”, những nhân chứng một thời như bà Thân, bà Phúc, bà Chất vẫn bồi hồi xúc động bởi phong trào có sức sống mạnh mẽ, hiệu triệu mọi tầng lớp phụ nữ tham gia, góp phần cùng toàn quân, toàn dân ta đưa sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn. Và tinh thần “Ba đảm đang” vẫn luôn là mạch nguồn tuôn chảy, là tài sản vô giá “tiếp lửa” cho các thế hệ phụ nữ hôm nay và mai sau.

XUÂN PHƯƠNG

THUY HƯNG

Chú trọng công tác xây dựng Đảng

Thời gian qua, Đảng bộ xã Thụy Hưng (Thái Thụy) tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.



Cơ sở hạ tầng xã Thụy Hưng được đầu tư, nâng cấp.

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, thôn Cao Dương Thượng luôn hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào sự phát triển của địa phương. Đạt được kết quả đó, theo ông Trần Văn Đoàn, Bí thư Chi bộ thôn là do Chi ủy, Chi bộ luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Muốn vậy, công tác tư pháp bình và phê bình phải luôn được đề cao trong các buổi sinh hoạt chi bộ hàng tháng. Mọi đóng góp đưa ra phải trên tinh thần xây dựng. Ngoài số đảng viên thuộc diện miễn hoãn, 23 đảng viên còn lại đều được Chi bộ phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng. Tinh thần tiên phong, gương mẫu của đảng viên luôn được đề cao, vì vậy khi triển khai thực hiện các nghị quyết của Chi bộ đều nhanh

chóng đi vào cuộc sống. Nhờ vậy, đời sống vật chất và tinh thần của người dân trong thôn những năm qua không ngừng được nâng lên, thu nhập bình quân của bà con đạt trên 40 triệu đồng/người/năm. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ diễn ra sôi nổi. Hàng năm thôn có trên 90% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Chi bộ nhiều năm liên đạt trong sạch, vững mạnh. Ông chí Phạm Duy Chư, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Năm qua, 100% chi bộ đều duy trì nghiêm túc nền nếp sinh hoạt vào ngày 3 hàng tháng. Nội dung sinh hoạt được cấp ủy chuẩn bị chu đáo, thiết thực, phù hợp với đặc điểm, tình hình địa phương, đơn vị. Bên cạnh đó, hình thức sinh hoạt chuyên đề được mở rộng, tập trung vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội,

bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng nông thôn mới, các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên. Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra Đảng ủy được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm. Trong năm 2019, Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đã xây dựng và tổ chức 7 cuộc kiểm tra, giám sát, đạt 100% kế hoạch. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, để phát sinh sai phạm như thu chi tài chính ngân sách; quản lý đất đai; đầu tư xây dựng cơ bản; chính sách an sinh xã hội... Thông qua công tác kiểm tra, giám sát đã phát huy tác dụng trong phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế các vi phạm, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành kỷ luật của các tổ chức đảng và đảng viên, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ.

ĐÀO QUYÊN

Trên địa bàn xã Phong Châu (Đông Hưng) trong những ngày cao điểm đã có hơn 200 trường hợp liên quan đến dịch Covid-19 được tư vấn, theo dõi sức khỏe tại nhà. Y sĩ Nguyễn Thị Hiền, Phó Trưởng trạm phụ trách Trạm Y tế xã cho biết: Với vai trò là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã, hơn 3 tháng qua, Trạm Y tế xã đã tích cực triển khai các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Trạm đã tham mưu UBND xã thành lập 3 đội phản ứng nhanh do cán bộ Trạm làm tổ trưởng, cộng tác viên y tế thôn làm tổ phó; các thành viên trong tổ bám sát các chỉ đạo của huyện, của tỉnh để thực hiện nhiệm vụ. Thường xuyên viết bài tuyên truyền trên đài truyền thanh xã; tổ chức phun hóa chất khử khuẩn thường xuyên tại những nơi tập trung đông người và phát hàng nghìn tờ rơi cho người dân trên địa bàn xã. Hướng dẫn người dân viết tờ khai y tế và ký cam kết theo dõi sức khỏe tại nhà. Bên cạnh đó, Trạm Y tế xã phân công cán bộ, nhân viên y tế trực 24/24 giờ để tiếp nhận, phân loại, xử lý thông tin những trường hợp liên quan đến dịch Covid-19. Đặc biệt, Trạm phân công cán bộ, nhân viên bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình sức khỏe các trường hợp đang theo dõi y tế tại nhà để kịp thời xử lý khi có tình huống phát sinh.

Y sĩ Cao Thị Hà, cán bộ vệ sinh phòng dịch Trạm Y tế xã Phong Châu chia sẻ: Là thành viên trong đội phản ứng nhanh nên chúng tôi lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, bất kể ngày hay đêm. Khi nắm bắt được thông tin từ nhân dân, chúng tôi sẽ lập tức đến tận nhà để xác nhận. Nếu như trường hợp không nằm trong vùng dịch thì chúng tôi sẽ tư vấn cho gia đình cách phòng, chống dịch. Nếu trường hợp trở về từ vùng có dịch thì tham mưu với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của

Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người để ngăn chặn Covid-19

Là tuyến y tế gần dân nhất, công tác phòng, chống dịch Covid-19 của hệ thống trạm y tế đã được triển khai theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, từ đó giúp người dân nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, chủ động bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình, cộng đồng.

xã và Trung tâm Y tế huyện tiến hành đưa đi cách ly tập trung và tổ chức phun khử khuẩn tại các hộ gia đình có liên quan đến yếu tố lây nhiễm dịch Covid-19. Với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, không chủ quan, lơ là, đội ngũ cán bộ y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh đã “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, chủ động thực hiện công tác phòng, chống dịch ở từng địa bàn dân cư. Từ những việc làm hết sức đơn giản như hướng dẫn đeo khẩu trang đúng cách, rửa tay với nước sát khuẩn, đến tư vấn, hướng dẫn cụ thể các biện pháp bảo vệ sức khỏe để phòng, chống dịch Covid-19, lập danh sách theo dõi người có nguy cơ, phân loại cách ly, giám sát

phù hợp. Hiện tất cả các trạm y tế trên địa bàn tỉnh đều đã bố trí lực lượng trực 24/24 giờ để ứng phó với mọi tình huống của dịch Covid-19. Các trạm y tế cũng tăng cường theo dõi sức khỏe của người dân, phát hiện kịp thời những người có biểu hiện sốt, ho, khó thở để khám sức khỏe và xử lý kịp thời nếu nghi ngờ nhiễm Covid-19. Bên cạnh đội ngũ cán bộ trạm y tế xã, đội ngũ cộng tác viên y tế thôn, tổ dân phố cũng là lực lượng nòng cốt để phát hiện kịp thời những trường hợp nghi nhiễm, đồng thời tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng trong phòng, chống dịch. Xã Quỳnh Minh (Quỳnh Ph) có 6 cộng tác viên y tế thôn. Y sĩ Lương

Văn Báo, cộng tác viên y tế thôn Địa Linh, xã Quỳnh Minh chia sẻ: Bên cạnh việc đến tận nhà tư vấn cho người dân biện pháp phòng dịch; hướng dẫn các bước rửa tay đúng cách, phổ biến quy định bắt buộc đeo khẩu trang thì đội ngũ cộng tác viên y tế thôn chúng tôi còn luôn nắm bắt biến động về dân số tại địa phương, phát hiện những trường hợp đi về từ vùng dịch để vận động khai báo y tế, thực hiện theo dõi sức khỏe tại nhà. Đội ngũ cán bộ, nhân viên trạm y tế và cộng tác viên y tế cơ sở đã và đang góp phần quan trọng cùng với hệ thống y tế thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19.

THU HOÀI



Cán bộ Trạm Y tế xã Phong Châu (Đông Hưng) kiểm tra thân nhiệt cho người dân đến khám bệnh.